

TRƯỜNG THCS TẢ THANH OAI KỶ NIỆM 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10

Cách đây 93 năm vào ngày 20/10/2030, Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định chính thức lấy ngày 20/10 làm ngày để tôn vinh những người phụ nữ Việt Nam

Đây cũng là lần đầu tiên, người phụ nữ Việt Nam được cầm lá phiếu bầu cử, tham gia các công tác chính quyền và xã hội, nắm giữ nhiều trọng trách trong bộ máy Nhà nước và các đoàn thể quần chúng.

Trải qua nhiều thăng trầm của xã hội, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển đất nước. Chính vì vậy mà được Bác Hồ tặng 8 chữ vàng: “Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang”.

Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023, Công Đoàn Trường THCS Tả Thanh Oai đã tổ chức buổi họp mặt các nữ CB, GV, NV của đơn vị.



Tập thể các Đ/c nam đã trao tặng bó hoa tươi thắm thay cho lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ

Trong không khí thân mật của buổi họp mặt, các nữ cán bộ - viên chức của Trường THCS Tả Thanh Oai đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của lịch sử thành lập Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Phát huy truyền thống của người Phụ nữ Việt Nam, thời gian qua, đội ngũ nữ cán bộ - viên chức trường THCS Tả Thanh Oai luôn nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn, đồng thời không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng người phụ nữ có tri thức, có sức khỏe để đáp ứng với

yêu cầu nhiệm vụ được giao. Các nữ CB, NV, NV trong nhà trường luôn đoàn kết, gắn bó, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đạt nhiều thành tích trong công tác giảng dạy góp phần đưa kết quả giáo dục của nhà trường có nhiều bước tiến tích cực.



Trong buổi gặp mặt, Ban Công Đoàn nhà trường có những phần quà nhỏ gửi tới các CB, GV, NV nữ toàn trường.





Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nữ trong ngày 20/10

Buổi gặp mặt kết thúc trong sự hào hứng, vui tươi. Chúc cho tất cả các đ/c CB, GV, NV nữ trường THCS Tả Thanh Oai luôn mạnh khỏe, xinh tươi, hạnh phúc và nhiều thành công trong sự nghiệp trồng người.